




# สรุปข่าว สร.


ประจำวัน



18 มิถุนายน 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>กัญชา</b></p>	
<p><b>ประกาศห้ามใช้ในเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, กรมประชาสัมพันธ์, ไทยโพสต์, thebangkokinsight, ch3plus, newtv, thailandplus) ทีวี่ช่อง 9, TNN</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ยืนยันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย มีประโยชน์ มากกว่าโทษ หากใช้ในการรักษาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งต้องใช้ตามข้อแนะนำในประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะเด็ก สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร ห้ามรับประทาน ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ควรใช้กัญชาทุกกรณี สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารจะมีคำแนะนำการบริโภคของกรมอนามัย แต่ประกาศ สร. ฉบับนี้ จะเน้นใช้ช่อดอกเป็นกุญแจสำคัญ ซึ่งในเมนูอาหารไม่มีคำแนะนำในการใช้ช่อดอกเป็นส่วนผสม</p>	
<p><b>ประกาศห้ามใช้กัญชาในโรงเรียน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ประชาชาติ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, thejournalistclub, one31, ch3plus, pptvhd36, thebangkokinsight, nationtv, pimthai)</p> <p>- น.ส.ตรีษฐ เทียนทอง รมว.ศธ. ลงนามในประกาศ ศธ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ ศธ. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 1. ห้ามใช้กัญชาหรือกัญชงกับนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรโดยเด็ดขาด 2. ห้ามใช้เพื่อการนันทนาการใด ๆ 3. ให้ผู้บริหารกำกับควบคุมร้านค้าที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในบริเวณรับผิดชอบ 4. ให้ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม การจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม หรือการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาหรือกัญชง และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 5. การใช้เพื่อการรักษาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ หรือการใช้เพื่อการศึกษาวิจัย ต้องอยู่ภายใต้การกำกับของผู้บริหาร 6. นอกจากแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้แล้ว ผู้บริหารอาจออกมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากกัญชาหรือกัญชงได้</p>	
<p><b>ประเด็นตุ๊กตาคู่มือผสมกัญชา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ประชาชาติ, สยามรัฐ, คมชัดลึก, workpointtoday, ch3plus, INN</p> <p>- เพจชมรมแพทย์ชนบท แสดงความคิดเห็นหลัง "ปลดล็อกกัญชา" พบกรณีตุ๊กตาคู่มือเต่าบินสามารถเลือกกดซื้อ กัญชาโซดาได้ซึ่งเด็กอนุบาลก็สามารถเลือกซื้อได้ เป็นอันตรายอย่างมาก ล่าสุด "เต่าบิน" (TAO BIN) แจ้งยกเลิกขาย เครื่องดื่มผสม "กัญชา" แล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ, มติชนสุดสัปดาห์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, nationtv, springnews, soudhitalk, workpointtoday, INN, thestandard</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงข้อกำหนดเรื่องการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าถึงกัญชา ซึ่งยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับการเข้าถึงตามร้านสะดวกซื้อหรือบรรดาตู้กดน้ำที่บริการตัวเอง (เต่าบิน) โดยล่าสุดเต่าบินแจ้งยกเลิกขายแล้วเพื่อเป็นการตัดปัญหา ย้ำว่ากัญชาเสรีออกมาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ นอกจากนั้นก็ไม่สมควรจะทำ อีกทั้งยังมีกฎหมายอื่นบ่งชี้ว่าการเสพเพื่อมีเมามาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทผิดอยู่แล้วต้องเข้าใจกฎหมาย ไม่ถูกยกเว้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, mcot) ทีวี่ (ช่อง 9, TNN, NBT)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีตุ๊กตาคู่มืออัตโนมัติที่มีการประกอบหรือปรุงเครื่องดื่มที่ดูว่า ตุ๊กตาคู่มือลักษณะนี้จะอยู่ภายใต้การดูแลของกรมอนามัย ภายใต้มาตรา 33 พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่เข้าข่ายเป็นกิจการอันตรายประเภทที่ 3 ต้องมีการจดแจ้งยื่นขออนุญาตท้องถิ่นในการติดตั้ง ส่วนเมนูผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา ทางผู้จำหน่ายจะต้องมีการติดประกาศเตือนให้ผู้บริโภคทราบ รวมถึงข้อกำหนดในการห้ามจำหน่ายตามประกาศ สร. เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) และต้องแจ้งรายละเอียดส่วนประกอบให้ผู้บริโภคทราบ สำหรับบริการส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันและเดลิเวอรี่ ผู้ประกอบการจะต้องขออนุญาตในการขายอาหาร เครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมกัญชา ซึ่งจะต้องมีแจกแจงส่วนประกอบของเมนู รวมถึงคำเตือนให้กับผู้บริโภคทราบ หากพบผู้ประกอบการร้านค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่สามารถเข้าไปตรวจสอบและดำเนินตามกฎหมายได้</p> <p><b>หวังผลกระทบหลังปลดล็อก</b></p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thebangkokinsight</p> <p>- เพจชมรมแพทย์ชนบท เชิญชวนบุคลากรสาธารณสุข ประชาชน ส่งเสียงถึง สธ. ให้ รพ. เป็นเขตปลอดกัญชาว่าไรตี้ ใช้เฉพาะการแพทย์ เหตุหลาย รพ. มีร้านสะดวกซื้อ ตู้กดเครื่องดื่ม ร้านกาแฟขนม อาจมีการขายอาหารและเครื่องดื่มผสมกัญชาว่าไรตี้ด้วย ขอให้ สธ. เร่งประสานสั่งการ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thaipbs</p> <p>- นพ.จิรจันท์ ชมเชย กุมารแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจ รพ.มหาราชนครราชสีมา กล่าวถึงเคสเด็ก 14 ปี ถูกส่งตัวรักษาตัวหลังจากเสพกัญชา ยอมรับเสพกัญชาจริงแล้วเกิดอาการทางประสาท ตรวจปัสสาวะเจอสาร THC ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว ย้ำว่า กัญชามีทั้งคุณและโทษ ที่น่าห่วงคือเด็กและเยาวชนเข้าถึงง่าย ต้องคุมเข้มห้ามเยาวชนอายุไม่ถึง 20 ปี เข้าถึง และคุมกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร</p>	
<p><b>การโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, nationtv, INN) ทิวี (ช่อง 5, 9, TNN, NBT)</p> <p>- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เตือน การโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชากัญชง ต้องไม่แสดงสรรพคุณเป็นเท็จ หลอกลวง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ควรมีการขออนุญาตจาก อย. ก่อน โดยต้องไม่สื่อให้เข้าใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตรบริโภคได้ และให้แสดงคำเตือนในสื่อโฆษณา เช่น “อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค” เป็นต้น หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	
<p><b>ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ประชาชาติ, thailandplus</p> <p>- กรมการแพทย์ เผย 6 ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ ดังนี้ 1. ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด 2. โรคลมชักที่รักษายากในเด็กและโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา 3. ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง 4. ภาวะปวดประสาทส่วนกลาง 5. ภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วยเอดส์ที่มีน้ำหนักตัวน้อย 6. การเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ทั้งนี้ ย้ำว่าไม่แนะนำให้ใช้สารสกัดกัญชา เป็นการรักษาเริ่มต้นในทุกกรณี</p>	
<p><b>ขอขอบคุณ รมว.สธ. สนับสนุนแพทย์แผนไทยใช้กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>- สภาการแพทย์แผนไทย ได้ส่งหนังสือขอบคุณถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เรื่อง สนับสนุนการดำเนินการของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข มีเนื้อหาว่า รมว.สธ. ในฐานะสถานายกพิเศษของสภาการแพทย์แผนไทย ได้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการของสภาการแพทย์แผนไทยอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการส่งเสริม สนับสนุนให้แพทย์แผนไทยสามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนไทย สอดคล้องกับประกาศ สธ. เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. 2565</p>	
<p><b>เกาะพะงันค้านใช้กัญชาในป่าตีพุล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- นายทิวช สมหวัง ประธานชมรมผู้ประกอบการหาดรีน ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวจัดงานพุลมูนปาร์ตี้ เผยว่า ตามที่ กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง สภาผู้แทนราษฎร เสนอให้นำกัญชามาใช้ในงานพุลมูนปาร์ตี้ เพื่อประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว ว่า ส.ส. ไม่รู้อะไร ยังไม่ทราบงานพุลมูนคืออะไร จะนำกัญชามาอยู่กับงานพุลมูนปาร์ตี้ ต้องหารือกับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ก่อน</p> <p>- นายพีระ กาญจนพงศ์ ผอ.ป.ป.ส.ภาค 8 กล่าวว่า ในทางกฎหมายสามารถทำได้ เนื่องจากปัจจุบันกัญชาได้ถูกปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติด แต่ส่วนตัวเป็นห่วงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ยังขาดความยั้งคิด</p> <p>- นพ.จิรชาติ เรื่องวัชรินทร์ นพ.สจ.สุราษฎร์ธานี กล่าวยืนยันให้มีการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์สำหรับทางการแพทย์เท่านั้น ยังไม่มีแนวปฏิบัติให้มีการใช้เพื่อการสันตนาการ</p>	
<p><b>ม.มหิตลหนุนการให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยโพสต์, newtv</p> <p>- ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิตล ได้ออกประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิตล เรื่อง มาตรการดำเนินการการใช้สมุนไพรควบคุมกัญชา สารสกัดจากกัญชา กัญชง และพืชในตระกูล Cannabis ในพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และขอสนับสนุนมาตรการควบคุมการใช้สมุนไพรกัญชา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศมหาวิทยาลัยมหิตล เรื่อง การ ห้ามจำหน่ายโฆษณา และบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิตล</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b>	
<p><b>สถานการณ์ประจำวัน</b></p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 18 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,272 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,497,152 ราย เสียชีวิต 23 ราย เสียชีวิตสะสม 30,445 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,964 ราย รักษาหายสะสม 4,445,392 ราย ยังรักษาอยู่ 21,315 ราย</p> <p><b>สถานการณ์ทั่วโลก</b> มีผู้ติดเชื้อ 543,605,148 (+482,765) ราย เสียชีวิต 6,339,307 (+1,011) ราย รักษาหาย 518,661,117 (+448,046) ราย</p>	-
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. การผ่อนคลายมาตรการ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, isaranews, springnews, thaipbs, mcot, soudhitalk, js100, efinancethai, ch3plus)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. เผยผลการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ที่ประชุมเห็นแนวโน้มการลดลงของผู้ติดเชื้อผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ส่วนผู้เสียชีวิตแม้จะลดลง แต่ยังเป็นหลักสิบซึ่งต้องขอให้ลดลง และปรับพื้นที่เป็นสีเขียวทั่วประเทศ ด้านปลัด สธ. รายงานว่า 50 จังหวัด มีทิศทางการติดเชื้อลดลง แต่มี 17 จังหวัดแนวโน้มเพิ่มขึ้น การคาดการณ์ในช่วงหลังจากนี้ยังไม่หมดการระบาด อาจเกิดการระบาดระลอกเล็ก เป็นกลุ่มเล็กๆ</p> <p>- ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ สธ. ปรับพื้นที่เป็นสีเขียวทั้งประเทศ โดยรับทราบข้อเสนอเพื่อผ่อนคลายมาตรการการ 8 ข้อ ดังนี้ 1.พื้นที่เฝ้าระวัง จากเดิม 14 จังหวัด เป็น 77 จังหวัดทั่วประเทศ 2. มาตรการการสวมใส่หน้ากากอนามัย ยกเว้นในกรณีอยู่ที่โล่ง ไม่แออัด ทำกิจกรรมที่ไม่อาจสวมหน้ากากอนามัยได้ และการประกอบอาชีพที่ต้องใช้การแสดงออกทางใบหน้า การอยู่คนเดียวในพื้นที่ปิด หรือมีฉากกั้น 3.การบริโภคแอลกอฮอล์ในร้านอาหารเปิดบริการได้ตามปกติ 4.สถานบันเทิง เปิดบริการได้ตามกฎหมายเดิมกำหนด 5.เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวได้ตามปกติ 6. การคัดกรองอุณหภูมิ เฉพาะในสถานที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาดเท่านั้น 7. การเว้นระยะห่างตามความเหมาะสม 8. มาตรการการรวมกลุ่ม ตรวจสอบคัดกรอง ATK กรณีเป็นผู้ป่วยสงสัยที่มีอาการทางเดินหายใจ หากมีการรวมกลุ่มมากกว่า 2,000 คน ให้แจ้งคกก.โรคติดต่อจังหวัด/ กทม.</p> <p>- ศบค. เห็นชอบยกเว้นการลงทะเบียนไทยแลนด์พาส และยกเลิกวงเงินประกัน ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มีผล 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป แต่ผู้เดินทางต้องแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนหรือผลการตรวจเชื้อ</p> <p>- ที่ประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ อนุญาตให้ถอดหน้ากากในทุกการถ่ายทำ แต่จะต้องดำเนินการภายใต้มาตรการ COVID Free Setting</p> <p>- ที่ประชุมเห็นชอบ ปรับเพิ่มเติมสัญญาจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 กับ บ. AstraZeneca โดยปรับเปลี่ยน AZ บางส่วนเป็น LAAB ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่เคยได้รับการอนุมัติจาก ครม. และขยายระยะเวลาส่งมอบวัคซีนจาก ม.ค. - ก.ย. 65 เป็น ม.ค. 65 - มิ.ย. 66</p> <p><b>2. ประกาศลดระดับเตือนภัยโควิด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, js100, thaipbs, chy7, 77kaoded, workpointtoday, thebangkokinsight) ทีวีช่อง NBT</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผยว่า สธ. ปรับการแจ้งเตือนภัย “โควิด 19” จากระดับ 3 เป็นระดับ 2 ทั่วประเทศ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด 19 ที่ลดลง ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนมากขึ้นหลังเปิดสถานบันเทิง ขณะที่ ศบค. เห็นชอบปรับเป็นพื้นที่สีเขียวทุกจังหวัด ยังแนะนำกลุ่มเสี่ยง 608 และคนรับวัคซีนไม่ครบ งดเข้าสถานบันเทิง เลี่ยงเข้าสถานที่แออัด กิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก จึงแนะนำให้งดและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง และป้องกันตนเองด้วยการมารับวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน</p> <p><b>3. เตือนผู้ป่วย NCD เสี่ยง LONG COVID</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thebangkokinsight</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยมีการประมาณ 1 ใน 14 ของผู้ป่วยโควิดทั่วโลกที่เป็นโรค NCD มีความเสี่ยงสูงที่จะแพร่เชื้อและติดเชื้อโควิดได้ง่ายมากขึ้น และเสี่ยงเกิดภาวะลองโควิด</p> <p>- นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า อาการของลองโควิด จะคล้ายกับโรค NCD หลายโรค ทั้งเบาหวาน โรคหัวใจ โรคทางเดินหายใจอุดตันอุดกันเรื้อรัง โรคที่มีผลต่อจิตใจและระบบประสาท อาจเกิดเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลหรือหลายอาการรวมกัน เป็นชั่วคราว หรือระยะเวลานาน หรือถาวร แนะนำให้ปรึกษาแพทย์</p> <p>- รศ.(พิเศษ) นพ.สถิตย์ นิรมิตมหาปัญญา รองผอ.รพ.วิถิ กล่าวว่า ผู้ป่วย NCD โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน มะเร็ง ทางเดินหายใจอุดตันเรื้อรัง ต้องได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ แพทย์จะรักษาอาการลองโควิดตามอาการเป็นหลัก แนะนำให้ตรวจสุขภาพเป็นประจำ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>โรคฝีดาษวานร</b>	
<b>รายงานสถานการณ์</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thailandplus - รายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 1,989 ราย ยังไม่พบการระบาดในไทย การแพร่กระจายของโรคต่ำเมื่อเทียบกับโควิด 19 <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, thaipbs - กรมอุทยานฯ เผยผลตรวจลิงลพบุรี ผลตรวจจากการสุ่มเก็บตัวอย่างให้ผลเป็นลบ ยืนยันสามารถอุดหนูนแม่ค้า ให้ อาหารลิงได้ <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์เดลินิวส์, nationtv - WHO เตรียมส่งชุดตรวจโรคฝีดาษลิงให้ทวีปแอฟริกา หลังพบผู้ป่วยเกือบ 1,600 คน เสียชีวิต 66 ราย แนะนำว่าทวีปนี้ ควรได้รับการเข้าถึงวัคซีนก่อน เพื่อไม่ให้ซ้ำรอยกับความหลอมน้ำแบบเดียวกับวัคซีนโควิด 19	-
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<b>มอบแนวคิดผลิตแพทย์รุ่นใหม่</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thailandplus, thaigov - นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. บรรยายพิเศษหัวข้อ นโยบายสาธารณสุขและการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทาง การแพทย์ ในการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 21” ของคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบแนวคิดผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกของ สถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ ให้ผลิตแพทย์รุ่นใหม่ที่เป็นนักคิด นักวางแผน เชื่อมโยงกับระบบสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการพัฒนา งานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	-
<b>การอบรมสุดยอดผู้นำสาธารณสุข</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thaigov - นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมพัฒนาความเป็นสุดยอดผู้นำด้านสาธารณสุข หลักสูตร “อศวิน” รุ่นที่ 1 เป็นการสร้างผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมย้ำความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นประสบการณ์ช่วยพัฒนาตนเอง องค์กร และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน	-
<b>ติดตามผลกระทบประชาชนจากเหตุเพลิงไหม้</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thailandplus - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กำชับให้ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงาน บริษัท แวกซ์ กาเบจ ริไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ในพื้นที่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อติดตามผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง หวั่นสูดสารเคมี กากน้ำมัน กากสี จากโรงงานสะสมพร้อมแนะนำประชาชนติดตามข่าว สถานการณ์ และสังเกตอาการตนเอง หากพบผิดปกติทั้งทางดวงตา การหายใจ และผิวหนังให้รีบไปพบแพทย์	-
<b>เตือนอย่าใช้ยาผิดวัตถุประสงค์</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ facebook, twitter - เพจ Drama-addict โพสต์ว่า ขณะนี้ในทวิตเตอร์มีกระแส #ดีทีท็อกซ์ ขยายลดความอ้วนเม็ดสีชมพูแบบแฉง ซึ่งความ จริงเป็นยาระบาย bisacodyl รับประทานนาน ๆ ถ้าใส่จะมีปัญหา ไม่สามารถถ่ายอุจจาระเองได้อีก ต้องทานยาระบายไป ตลอดชีวิต ย้ำว่าไม่มีสรรพคุณลดสิว ลดไขมัน ลดน้ำหนัก	-